

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~570~~ 5770/BNN-TCCB  
Về hoạt động của Ban Nông nghiệp  
thuộc Ủy ban nhân dân xã

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Kính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc ~~Trung ương~~ Trung ương

Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện (thay thế Thông tư số 61/2008/TTLT-BNN-BNV).

Về nhiệm vụ, hình thức tổ chức, phương thức quản lý, nguồn nhân lực, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý và cung cấp dịch vụ công đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn của UBND cấp xã đến nay chưa được quy định cụ thể, thống nhất nên đang rất khác nhau giữa các địa phương.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang nghiên cứu xây dựng Đề án quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định làm cơ sở giúp các địa phương kiện toàn mô hình tổ chức và phương thức quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật chuyên ngành, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương trong cả nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn cấp xã để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ sẽ tổ chức nghiên cứu thực tế tại một số địa phương, trên cơ sở đó đề xuất và xin ý kiến các địa phương về những vấn đề cụ thể.

- Đối với các địa phương đã thành lập Ban Nông nghiệp xã theo quy định tại Thông tư 61/2008/TTLT-BNN-BNV thì đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương và yêu cầu quản lý về nông nghiệp trên địa bàn cấp xã tiếp tục duy trì hình thức tổ chức của Ban Nông nghiệp xã đang hoạt động có hiệu quả.

- Các địa phương còn lại, căn cứ vào điều kiện thực tế để trước mắt có hình thức tổ chức quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCCB. <2cc>

